



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางวารุณี มินสาคร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวารุณี มินสาคร
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๕ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๒๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๓๒๑๒๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... </p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรุณี มินสาคร

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๓๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๘)

สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจยกสูง STEMI เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมีอัตราการตายสูง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันที เป้าหมายที่สำคัญในการรักษาพยาบาล คือ การเปิดหลอดเลือดที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายโดยใช้เวลาน้อยที่สุด การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้รับยาละลายลิ่มเลือดหรือขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน ๑๒ ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการเจ็บเค้นอกจะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น

โรงพยาบาลสิรินธร มีการพัฒนาคุณภาพในมิติการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดความปลอดภัย จึงได้กำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Patient safety goals) คือ การลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำได้ แต่ไม่สามารถทำการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการสวนหลอดเลือดหัวใจไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI เข้ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากสถิติในปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ มีจำนวน ๓๔, ๒๘, ๔๐ ราย ตามลำดับ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI เสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑ ราย ซึ่งจากการทบทวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถส่งต่อเพื่อทำการสวนหลอดเลือดหัวใจได้และเสียชีวิตในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ล่าช้า การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนานเกิน ๑๐ นาที พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดทักษะในการคัดกรองและประเมินอาการ แนวทางการรักษาผู้ป่วยและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา Streptokinase ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งระบบการส่งต่อที่ล่าช้าจึงทำให้เกิดความเสี่ยงและเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นกับผู้ป่วย

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ Fast track ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยนำแนวคิดของเดมมิ่งมาใช้ในการพัฒนาในขั้นตอนของการการวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบผล และการดำเนินการรักษาคุณภาพ (Plan-Do-Check-Action) หรือ PDCA cycle รวมทั้งศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด

STEMI ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ใช้แนวทางปฏิบัติ จำนวน ๑๕ คน อายุเฉลี่ย ๓๐ ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย ๖ ปี ผ่านการอบรมระยะสั้นเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จำนวน ๑ คน การพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๓ คน ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพหลังการพัฒนาระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า อัตราผู้ป่วย Chest pain ได้รับการตรวจ EKG ใน ๑๐ นาที ร้อยละ ๘๒.๖๐ อัตราผู้ป่วย STEMI สามารถส่งต่อทำการสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน ๙๐ นาที ร้อยละ ๙๖.๑๕ อัตราผู้ป่วย STEMI ที่ไม่สามารถส่งต่อได้และได้รับ SK ร้อยละ ๑๐๐ และระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อแนวทางปฏิบัติ และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI อยู่ในระดับมาก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
๒. เพื่อศึกษาผลลัพธ์การใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI

๓. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยกลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อัตราการเสียชีวิตลดลง

๒. พยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI

๓. พยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อ ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสิรินธร วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

๒. เพื่อประเมินผลหลังการนำแบบการประเมินสภาพผู้ป่วยในการส่งต่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. เพื่อให้พยาบาลที่ทำหน้าที่มีแบบประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อ สามารถประเมินได้ถูกต้อง ครบถ้วน

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มีการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลได้รับการประเมินที่ถูกต้องและข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ ๙๕

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมินทั้งก่อนการส่งต่อ และขณะส่งต่อได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขณะ

ส่งต่อ สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลที่ได้รับการประเมินผู้ป่วย

๓. ศูนย์รับ-ส่งต่อ มีแบบประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. หน่วยงานที่รับส่งต่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลครบถ้วนและมีความพึงพอใจต่อระบบการส่งต่อ